



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khai mạc chương trình “Trái tim cho em” tại Bệnh viện Nhi Thái Bình



Bệnh viện Nhi bố trí nhiều bàn đón tiếp, hướng dẫn khám bệnh chu đáo.

Sáng ngày 12/8, tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, chương trình “Trái tim cho em” đã khai mạc các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Chương trình “Trái tim cho em” là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tổ chức các hoạt động khám, tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình do quỹ “Tấm lòng Việt” Đài Truyền hình Việt Nam, (Xem tiếp trang 4)

HÀ DUNG

Gặp mặt, khen thưởng các cháu có thành tích học tập xuất sắc năm học 2016 - 2017

Ban Nữ công cơ quan Tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng các cháu học sinh các bậc học đã không ngừng nỗ lực cố gắng, siêng năng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi với nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập.

Tiếp nối truyền thống hiếu học của con cán bộ, công chức, người

lao động các cơ quan Tỉnh ủy, năm học 2016 - 2017, các cháu học sinh các bậc học đã không ngừng nỗ lực cố gắng, siêng năng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi với nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập.

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHƯƠNG VIÊN

Các địa phương đã phòng, trừ sâu bệnh cho 61.600ha lúa mùa

(Xem tin trang 4)



Nông dân huyện Đông Hưng phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

HOÀNG LANH

Hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội thi tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế thu hút sự tham gia của 9 đội thi đến từ bảo hiểm xã hội 8 huyện, thành phố và Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua 3 phần thi: chào hỏi, câu chuyện truyền thông và văn nghệ cổ động, các đội đã đem đến các tiết mục múa, hát, kịch đặc sắc nêu bật mục đích, ý nghĩa, tính nhân

văn của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Bình; giải nhì cho đội Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương và 3 giải ba, 3 giải khuyến khích, 6 giải phụ cho các đội.

Hội thi nhằm tuyên

truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho bảo hiểm các huyện, thành phố giao lưu, học hỏi và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội.

HOÀNG LANH

● HUNG HÀ

Khen thưởng 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW

Huyện ủy Hưng Hà vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

10 năm qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở Hưng Hà đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW. Huyện ủy ban hành kịp thời các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện. Đảng bộ huyện duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Nội dung, cách thức sinh hoạt được đổi mới đa dạng, phong phú. Các buổi sinh hoạt đã phát huy dân chủ trong việc thảo luận thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt. Giai đoạn 2012 - 2016, Đảng bộ huyện Hưng Hà có 127 chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh (Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

● LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt đến các đại biểu một số nội dung cơ bản của 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại hội nghị lần thứ năm gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 10 năm (2007 - 2017). Qua 10 năm việc xây dựng đội ngũ cán bộ được Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, (Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THỤY

Vận động người dân sử dụng nước sạch

(Xem trang 2)



QUỲNH PHỤ

Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(Xem trang 3)

► Bàn giao sơ bộ công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh vừa tổ chức bàn giao sơ bộ công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhà văn hóa lao động tỉnh được khởi công xây dựng ngày 15/1/2016. Sau gần 20 tháng với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, đạt yêu cầu chất lượng theo thiết kế. Về quy mô công trình đã hoàn thành với sức chứa 1.600 chỗ bao gồm phòng khán giả, phòng hội thảo, phòng họp, các khối hoạt động xung quanh công trình và các hạng mục phụ trợ khác. Dự án được triển khai với 25 gói thầu, tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 130 tỷ đồng.

Tại buổi bàn giao, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công sớm hoàn thiện một số công trình phụ trợ như mặt sân bóng đá, sân tennis, chăm sóc cây và cam kết sớm lập hồ sơ trình các cơ quan chức năng kiểm định các hạng mục theo quy định và chính thức nghiệm thu tổng thể để quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

NGUYỄN DUNG

► Hội nghị chuyên đề về kinh doanh, khai thác, quản lý, cung cấp nước sạch nông thôn

UBND huyện Đông Hưng và UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về kinh doanh, khai thác, quản lý, cung cấp nước sạch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải và UBND 5 xã nằm trong phạm vi dự án cung cấp nước sạch do Công ty làm chủ đầu tư.

Nhà máy cấp nước sạch phục vụ nhân dân của Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải được UBND tỉnh giao cấp nước sạch giai đoạn I cho các hộ dân 6 xã của Đông Hưng và giai đoạn II cho các hộ dân 3 xã: Đông Phương, Đông Cường, Đông Xá (Đông Hưng) và 2 xã: Thụy Duyệt, Thụy Chính (Thái Thụy). Hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt mạng lưới đường ống và lắp đặt đồng hồ cấp nước để phục vụ nước sạch sinh hoạt đến nhân dân. Đến tháng 7/2017, Công ty đã lắp đặt được 2.339 đồng hồ đo nước sạch, tỷ lệ đầu nối của 5 xã giai đoạn II đạt 27,67%. Công ty đã miễn, giảm 100% tiền lắp đặt đồng hồ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại hội nghị, đại diện các xã, Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải đã thảo luận tìm ra nguyên nhân tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân còn thấp, từ đó đề ra giải pháp để hết năm 2017 tỷ lệ sử dụng nước sạch của toàn huyện nói chung, của các hộ trong dự án do Công ty Cổ phần Kinh doanh và xây dựng nước Hoàng Hải đầu tư đạt 60% trở lên.

THU HIỀN

► Ứng hộ đồng bào Sơn La bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ huyện Mường La (Sơn La).

Trong chuyến đi lần này, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ 300 bộ quần áo trẻ em; 100 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng bao gồm tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như thuốc, chăn màn, xoong nồi, bát đĩa để trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng đã trích quỹ nhân đạo trao 20 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Tổng trị giá chuyển đi ủng hộ người dân vùng mưa lũ là trên 100 triệu đồng.

Chuyến đi của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, sự sẻ chia với những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đang phải trải qua.

NHƯ HOÀNG